

เหตุการณ์สำคัญ

- ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.00-2.25% ต่อปี เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
- การเลือกตั้งกลางเทอมของประเทศไทยสหรัฐฯ เป็นไปตามผลสำรวจ โดยพรรค Republican ครองเสียงข้างมากในสภาสูง (Senate) ขณะที่พรรค Democrat ครองเสียงข้างมากในสภาล่าง (House) ซึ่งภายหลังผลคะแนน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงว่าจะทำงานร่วมกับพรรคเดโมแครตในสภาองเกรสทั้ง ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และอื่นๆ
- Brexit ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะจากความขัดแย้งภายในรัฐบาลอังกฤษที่จะส่งผลกระทบต่อกรผ่านข้อตกลง Brexit ในสภาให้ทันเส้นตาย ปลาย เดือน มีนาคม 2562
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 รัฐบาลอิตาลีมีกำหนดส่งร่างงบประมาณฉบับแก้ไขให้ EU ซึ่งหากอิตาลียังไม่ยอมแก้ไข EU สามารถใช้มาตรการ 'Excessive Deficit Procedure' ซึ่งจะยิ่งเป็นการเพิ่มความตึงเครียดระหว่างอิตาลีกับ EU โดยตามมาตราการดังกล่าว อิตาลีจะมีเวลา 6 เดือนในการปรับแก้ร่าง งบประมาณให้เป็นไปตามที่ EU กำหนด ไมเช่นนั้นจะต้องเสียค่าปรับ
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ติดตามการรายงาน GDP ไตรมาส 3 เบื้องต้นของญี่ปุ่น ซึ่ง Bloomberg คาดว่าจะหดตัว -1.1% (qoq,saar) หลังจากที่ขยายตัวสูง ถึง 3.0% (qoq,saar) ในไตรมาสก่อน ประกอบกับภัยธรรมชาติเดือนกรกฎาคม-กันยายน ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ส่งออก และการบริโภค

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.00-2.25% ต่อปี โดยแถลงการณ์ของ Fed ระบุว่า การใช้จ่ายในภาคครัวเรือนมีการขยายตัวในระดับสูง ขณะที่ตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยอัตราว่างงานได้ปรับตัวลง และ Fed ยังได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม 2561

ยุโรป

- ร่างข้อตกลง Brexit ที่กำลังเจรจากันอยู่ในขณะนี้ ระหว่างสหภาพยุโรป (EU) และอังกฤษ เสนอให้มีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition period) 21 เดือน (สิ้นสุดปี 2563) โดยความสัมพันธ์ระหว่างกันจะคล้ายเดิม คือ อังกฤษจะยังอยู่ในระบบตลาดเดียว และอยู่ใน Custom Union รวมถึงยังอยู่ภายใต้กฎหมายบางส่วนของ EU แต่หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถได้ข้อตกลง Brexit ทันภายในสิ้นปีนี้ หรือรัฐสภาของฝ่ายใดไม่เห็นชอบร่างข้อตกลงดังกล่าว อังกฤษก็จะสิ้นสุดสถานะสมาชิก EU ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ในทันที โดยไม่มีข้อตกลงอื่นมารองรับ (Crash Brexit) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย โดยประเด็นขัดแย้งสำคัญในการเจรจา คือ ประเด็นเรื่องพรมแดนระหว่างสาธารณรัฐ
- เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงตามแนวชายแดนไอร์แลนด์ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะใช้มาตรการที่เรียกว่า 'Backstop' เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นิกกริมที่อังกฤษและ EU ไม่สามารถสรุปข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันได้ทันภายในช่วง Transition period พรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ก็จะมีมาตรการตั้งด่านระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอบackstop ดังกล่าวยังมีความขัดแย้งกันในส่วนของการละเอียดอยู่มาก ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการเจรจา Brexit และอาจเป็นความเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้ข้อตกลง Brexit ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาของอังกฤษได้ทันกำหนด

จีน

- มูลค่าการส่งออกสินค้าสกุลดอลลาร์เดือนตุลาคม 2561 ขยายตัวดีเร่งขึ้นเป็น 15.6% (yoy) โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งส่งออกสินค้า ก่อนที่ภาชีนำเข้าจะถูกปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้า ทำให้การส่งออกไปยังสหรัฐฯ ยังขยายตัวได้สูงถึง 13.2% (yoy) และสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม 2 แสนล้ำดอลลาร์สหรัฐฯ มีการเร่งส่งออก เช่น Integrated Circuits ขยายตัวสูงถึง 60.0% (yoy) และสินค้า High-Tech ขยายตัวเร่งขึ้น 24.3% (yoy)
- ขณะที่การนำเข้าเร่งตัวขึ้นเป็น 21.4% (yoy) โดยมูลค่านำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์เร่งตัวขึ้นมาก ได้แก่ แร่เหล็ก น้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

ไทย

- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกกำหนดการการเลือกตั้งว่าหลังจากที่ พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้วันที่ 11 ธันวาคม 2561 จะต้องมีจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 9 พฤษภาคม 2562 หลังจากวันที่ พ.ร.ป. การเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้แล้ว กกต. จะต้องยกร่างพระราชกฤษฎีกาให้ ครม. นำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ หลังจากที่มีการเลือกตั้ง (ซึ่งนายวิษณุฯ คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562) กกต. จะต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หรือในวันที่ 24 เมษายน 2562 ส่วนการเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกจะสามารถทำได้ภายใน 15 วันหลังจากที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้ง
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคม ลดลงเป็นระดับ 81.3 จุด โดยผู้บริโภคมีความกังวลเรื่องสงครามการค้า การส่งออกที่หดตัว จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่หดตัว ราคาพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าครองชีพอยู่ในระดับสูง

12 พฤศจิกายน 2561

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-0.79%	-4.86%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Neutral	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,668.52 จุด ลดลง 0.79 WoW% จากผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ที่ผลักดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวดีขึ้นตาม อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงถูกกดดันต่อเนื่อง แม้จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของราคาน้ำมันบ้าง หลังการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นได้แก่</p> <p>1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมออกโครงการ Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” โดยเป็นโครงการที่ ททท. ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก ภัตตาคาร โรงพยาบาล สปา และอื่นๆ เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่แสดงหนังสือเดินทาง และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่ค่อนข้างชะลอตัว โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดที่ 29% ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด</p> <p>2) ธปท. ปรับเกณฑ์คุณสมบัติที่อยู่อาศัยพร้อมกำหนดเริ่มบังคับใช้กับสัญญาปล่อยใหม่ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 มีสิ่งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากข้อเสนอเดิมคือ 1. ที่อยู่อาศัยหลังที่ 2 ที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาทและทำการผ่อนชำระสัญญาแรกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปแล้วจะต้องวางดาวน์เพียงแค่ 10% ต่ำกว่าข้อเสนอเดิมที่ 20% และ 2. สำหรับที่อยู่อาศัยสัญญาที่ 3 ขึ้นไปจะต้องวางดาวน์ 30% ในทุกระดับราคาจากเดิมที่ต้องวางดาวน์ 20%</p> <p>3) การประชุม กนง. 14 พฤศจิกายน 2561 คาดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1.50% จากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของไตรมาส 3 ปี 2561 ที่ส่งสัญญาณชะลอตัวทั้ง การส่งออก การท่องเที่ยว รวมไปถึงรายได้เกษตรกรที่ยังฟื้นตัวช้าและการบริโภคที่ยังฟื้นตัวขึ้นอย่างไม่ทั่วถึง ทั้งนี้เชื่อว่าการออกมาตรการกำกับสถาบันการเงินของ ธปท. ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อควบคุมภาคอสังหาริมทรัพย์แสดงให้เห็นว่า ธปท. มุ่งเน้นการดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินผ่านการประกาศใช้มาตรการเฉพาะกลุ่มมากกว่า การใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจในวงกว้าง</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) 14 พฤศจิกายน ประชุมคณะนโยบายการเงินไทย / การประกาศรายชื่อสมาชิกรอบใหม่ของดัชนี MSCI (Standard & Small Cap Index) 2) 15-18 พฤศจิกายน SET in the City แนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้คาดดัชนีมีแนวโน้มรับที่ระดับ 1,665 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,700 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (09/11/2018 @ 2.83%)	+0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.29% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Slightly Underweight	<p>อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวในลักษณะที่ชันขึ้น (Steepening) โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุไม่เกิน 10 ปี ปรับตัวลดลง ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุตั้งแต่ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการประมูลตราสารหนี้ระยะสั้นและ 3 ปี ที่ออกมาดี ประกอบกับตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของไทยที่ออกมาต่ำกว่าในเดือนก่อนหน้าเป็นแรงเสริมให้นักลงทุนในประเทศกลับเข้าลงทุนในพันธบัตรไม่เกิน 10 ปี เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรตั้งแต่ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะตัวเลขการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง (Average Hourly Earning) ซึ่งช่วยสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed ต่อไป นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 1,903 ล้านบาท</p> <p>แนวโน้มการซื้อขายในสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น ตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ยังรักษาระดับที่ 3.20% ไว้ได้ และนักลงทุนรอผลการประชุม กนง. วันที่ 14 พฤศจิกายน นี้</p>
	US Treasury 10Y (09/11/2018 @ 3.19%)	-0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.78% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+2.13 %	+4.02%	I-Develop M-VI	Neutral	ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวผสมผสานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา จากผลเลือกตั้งสหรัฐฯ กลางเทอมออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยพรรค Republican ได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาบน และ Democrat ได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาล่าง ในขณะที่ Fed มีมติคงดอกเบี้ย และส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ ดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่าเทียบกับสกุลหลัก โดยปัจจัยต่างๆ ยังไม่แน่นอน ตลาดรอประชุม G20 ปลายเดือนนี้ ความคืบหน้าการค้าสหรัฐฯ และจีนที่จะมีการพบกันระหว่าง นาย ทรัมป์ และ นาย สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศ ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัว โดย Spot Gold มีโอกาสยืนอยู่ที่ระดับ 1,200-1,250 เหรียญต่อออนซ์ ภาพรวมการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ยังคงกดดันการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำ
	Europe (STOXX50)	+0.47%	-7.83%			
	Japan (NIKKEI)	+0.03%	-2.26%			
	Emerging Market (MSCI EM)	-2.06%	-15.73%			
	Gold	-1.89%	-7.15%	I-GOLD	Neutral	แนวโน้มราคาน้ำมันระยะสั้นเป็นปัจจัยสนับสนุน กลุ่มผู้ผลิต OPEC ส่งสัญญาณลดกำลังการผลิตในการประชุมปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จากความกังวลต่อ Supply Growth ปีนหน้าและกังวลต่อการเข้าสู่ Bear Market ติดตาม 1) อุปทานน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นจากที่สหรัฐฯ ผลิตน้ำมันแตะสู่ 11.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน 2) ความกังวลต่อเศรษฐกิจโลก ที่กระทบต่อ GDP Growth 3) จับตาสงครามการค้าจีนสหรัฐฯ ที่ในการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ 4) คาดหวัง Cover SHORT ของผู้มีสัณฐาน้ำมันล่วงหน้า
	Oil (WTI)	-4.67%	-0.38%	I-OIL	Neutral	
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	+0.60%	-4.72%	I-SMART	Slightly Underweight	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ โดยอายุ 10 ปี อยู่ที่ 3.18% หลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดที่ 2.00%-2.25% และมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังขยายตัวแข็งแกร่ง การจ้างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และการบริโภคครัวเรือนขยายตัวแข็งแกร่ง แต่การลงทุนของภาคธุรกิจและสินทรัพย์คงทนเริ่มชะลอลง ทั้งนี้ ส่งผลให้ตลาดกังวลต่อเศรษฐกิจอาจจะลดตัวในอนาคต อย่างไรก็ตาม รายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ออกมาดี อาทิเช่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาด นอกจากนี้ ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ พรรคเดโมแครตชนะเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนพรรครีพับลิกันยังคงครองวุฒิสภาตามที่ตลาดคาด ซึ่งตลาดคาดว่ากฎหมายนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ จะทำได้ยากขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ สรอ อ่อนค่าลง สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยูโรรวมทั้งตลาดเกิดใหม่บางประเทศ รวมทั้งได้รับประโยชน์จากค่าเงิน
	JPMorgan Emerging Bond	-0.14%	-5.72%			
	iBoxx High Yield Index	+0.20%	+1.59%	M-SMART INCOME	Slightly Underweight	
	Bloomberg Barclays US MBS Index	+0.17%	-1.90%			

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่นำข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ สمارท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตชั้นนำ เรียวเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน